

Source :

ไทยโพสต์

Date :

27 อ.ค. 2561

Page :

10

No :

วอนศาลใช้หนี้ 10 ล้าน สืบค้าแทนเงิน

ทำเนียบฯ • เมื่อวันศุกร์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมมีการหารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ในเรื่องกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมที่จะช่วยเหลือคนจนไม่ต้องเข้าคุกเพราะไม่มีเงิน เนื่องจากกองทุนมีข้อจำกัดเพราะมีงบประมาณจากรัฐบาลที่ใช้ในการช่วยค่าประกันเพียง 200 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับค่าประกันตัวคนละ 1-2 แสนบาท จะช่วยได้เพียง 2,000

คน ยธ.จึงเสนอแนวทางให้ขอความอนุเคราะห์จากศาล ให้เปลี่ยนจากเงินประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือคนให้ได้จำนวนมากขึ้น เพราะจากข้อมูลผู้ที่ได้รับประกันตัวไปแล้วนั้น มีโอกาสหนีเพียงแค่ 1-2% เท่านั้น ส่วนใหญ่จะอยู่จนพิพากษาถึงที่สุด โดยขณะนี้กองทุนดังกล่าวได้ช่วยเหลือประชาชนในปี 2560 ไปแล้ว 7,785 ราย

ทั้งนี้ ในการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมได้นำนางสายพิน คงคะคิด อายุ 38 ปี ชาวกรุงเทพฯ พร้อมสามีที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ มาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกดำเนินคดี และได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจนไม่ต้องติดคุกด้วย.

Source :

มติชน

Date : 27 ม.ค. 2561

Page : 3

No: 61030839

ศาลฎีกาสั่งถอนโฉนดรร.ดั่ง'อนันตรา'จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท เจบีบี จำกัด ผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามเอกสาร น.ส.3 ก. เลขที่ 793 และโฉนดที่ดินเลขที่ 10548 และให้ขับไล่จำเลยและบริวาร พร้อมกับรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว เนื้อที่รวมกว่า 37 ไร่ ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเป็นโรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดฉางหลวง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยกรมอุทยานแห่งชาติยื่นฟ้องขับไล่โรงแรมดังกล่าว เนื่องจากออกเอกสารสิทธิมิชอบด้วยกฎหมาย บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองโหล๊ะ ป่าเลนคลองบ่อ และป่าเลน

คลองหละ หมู่ 5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา นายณรงค์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มกราคม ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิโรงแรมอนันตราฯ เพราะออกมิชอบด้วยกฎหมาย และให้รื้อถอนอาคารและทรัพย์สินออกไป ส่วนรายละเอียดและการดำเนินการต่อไปของอุทยานฯ จะต้องรอการคัดสำนวนจากคำพิพากษาศาลฎีกาอีกครั้ง ยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้ เพราะยังไม่เห็นสำนวนคำพิพากษา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีพื้นที่บุกรุกครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอีกหลายแปลง ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเตรียมเดินทางฟ้องร้องเพิกถอนเอกสารสิทธิและยึดคืนที่ดินต่อไป

Source : ข่าวสด

Date : 27 ม.ค. 2561

Page : 3

No: 61030776

ฝานมาร่วม 4 ปี ในที่สุดคดีประวัติ
ศาสตร์การเมืองไทยของกลุ่ม กบปส.
ก็ถูกนำขึ้นสู่ศาลอาญา

โดยกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 9 คน ที่เป็นอดีต
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายสุเทพ
เทือกสบรรณ อดีตเลขาธิการพรรค ถูก
อัยการยื่นฟ้อง 9 ข้อหาหนัก

มีทั้งข้อหาบกฏ ก่อการร้าย และร่วมกัน
ขัดขวางการเลือกตั้ง

พร้อมบรรยายคำฟ้องถึงพฤติกรรมเมื่อ
4 ปีก่อน โดยละเอียด

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลุ่มคณะยุยงปลุก
ระดมให้ประชาชนร่วมก่อความไม่สงบ เพื่อ
ขับไล่รัฐบาลที่มาจากกาเลือกตั้ง

ประกาศตั้งตัวเองเป็นรัฐชาติปัตย์ ปลด
นายกฯ ครม. แต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่ง
แทน โดยอ้างตัวเป็นผู้รับสนองพระบรม
ราชโองการ

จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธไล่ล่าตัวนายกฯ
และรัฐมนตรี ตั้งศาลประชาชน ลงโทษริบ
ทรัพย์

เดินขบวนขัดขวางกรุงเทพฯ ปิดล้อม
สถานที่ราชการและเอกชน สถานีโทรทัศน์
ตึกน้ำคึกไฟ ใช้กำลังประทุษร้ายจนมีจันท.

กึ่งหมัดเข้ามูม กบฏ



รัฐอันตรายและเสียชีวิต

อีกทั้งยังร่วมกันทำความเสียหายต่อระบบ
โทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะ เครื่องควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าหลักของทีโอที และระบบ
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของประเทศ

ก่อความเสียหายนับพันล้านบาท??

ทั้งหมดเป็นพฤติกรรมที่ผู้ต้องหาต้องไป

ต่อสู้ในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรม
ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่คดีนี้กลับมาอยู่ใน
ความสนใจของสังคมอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วง
ที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่

ก็มีข้อดีอีกด้าน คือการทบทวนเรื่องราว
ในอดีต ว่าเราอยู่ในสุภะรัฐบาลทหารเช่นนี้
ได้อย่างไร

มีใครเป็นคนปลุกปั่น เปิดประตูให้ทหาร
มาปฏิวัติ??

แล้วเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของทหาร
แล้ว บ้านเมืองเป็นอย่างไร

อีกทั้งว่าทศวรรษที่ปลุกระดมไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการต้านคอร์รัปชัน หรือการปฏิรูป
วันนี้สืบหน้าไปถึงไหน อย่างไร

หากเรียนรู้สำนึก ก็ถือเป็นบทเรียนว่า
ปัญหาทางการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง
ต้องเดินตามกติกาหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล

ใช้วิธีอันกระบวน ยังทำให้ปัญหาลุกลาม
บานปลาย

และยังย่ำรอยเดิม ใช้วิธีอันพาลข้างถนน
ก็คงไม่แคล้วต้องโดนข้อหา 'กบฏ' อีก
เป็นแน่แท้

รุก กลางกระดาน

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

27 ม.ค. 2561

Page :

5

No:

61030625

‘สราวุธ’นั่งกก.บริหารศาลปค.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี 2560 โดยกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) จำนวน 15 คน มีประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานโดยตำแหน่ง ตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (5) บัญญัติไว้ให้มี ก.บ.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ, ด้านการพัฒนาองค์กร และด้านการบริหารจัดการ ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการศาลปกครอง ด้านละ 1 คนด้วยนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ประชุม ก.บ.ศป. มีกรรมการตามสัดส่วนกฎหมายกำหนด ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.), ก.บ.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน 4 คน, ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจำนวน 4 คน และ ก.บ.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองอีก 2 คน ได้ประชุมและมีมติเลือกบุคคลเป็น ก.บ.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการงบประมาณ ที่ประชุมได้เลือก นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ สนช. และอดีต ผอ.สำนักงานงบประมาณ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.), ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร เลือกนาย สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม และด้านการบริหารจัดการ เลือกนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ อดีตเลขาธิการ ก.พ ทั้งนี้ ก.บ.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และห้ามดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกัน

Source :

มติคณะรัฐมนตรี

Date : 27 ส.ค. 2561

Page : 10

No :

สถานะของบุคคล

มาตรา ๕๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า “การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้

ถามว่า สถานะของบุคคลเป็นฉันใด
 อยุ่สภาพรดาศักดิ์นั้นเป็นสถานะของบุคคลหรือไม่
 ตามคำถามของคุณสนใจที่เมลมา

มีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนในประเด็นเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ ซึ่งกระผมเคยนำมาแล้ว

จึงขอนำมารายงานท่านผู้อ่านอีกครั้งหนึ่ง
 ยุคสมัยเปลี่ยนไป โกล้ดูดูกาลแต่งตั้งโยกย้าย
 ข้าราชการ บรรดาบัก ๆ ระดับสูงแทนที่จะนั่งทำงานพิจารณา
 แต่งตั้งโยกย้ายผู้ได้บังคับบัญชาอย่างปกติสุข

ท่านต้องมานั่งเสียว ลุ้นตัวเองอย่างหนาว ๆ ร้อน ๆ
 ว่าจะโดนย้ายเสียเอง ต้องไปทำงานใกล้ชิดกับนายกฯ ใน
 ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่

ทั้งที่ข้าราชการรุ่นเก่า ๆ สอนกันมาว่า การได้ทำงาน
 รับใช้ใกล้ชิดนายเป็นโอกาสแห่งความก้าวหน้า

แต่ถามบรรดาบัก ๆ เวลานี้เถอะครึบ ร้อยทั้งร้อย
 สายหัวคิกไม่ขอย้ายมานั่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 เด็ดขาด

การปรับเปลี่ยนโยกย้าย เป็นการบริหารราชการตาม
 ปกติ ไม่ว่าจะจากตำแหน่งอธิบดี ปลัดกระทรวงไปนั่งใน



ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนแปลงสถานะ
 ของการเป็นข้าราชการแต่อย่างใด แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
 ในทางสถานะของบุคคลหรือไม่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
 ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการผู้ได้รับการ
 โยกย้าย

เรื่อง “สถานะของบุคคล” เป็นเงื่อนไขสำคัญประการ
 หนึ่งที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี ในการฟ้องคดีปกครอง เพราะมิได้
 ถูกจำกัดด้วยเรื่องอายุความ จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ เช่นเดียวกับ
 คดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการมีพิพาทเป็นคดีปกครอง
 บ่อยครั้ง การดูหลักคำวินิจฉัยเกี่ยวกับ “สถานะของบุคคล”
 ในกรณีนี้จึงน่าสนใจจะขอรับ

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ ได้รับ
 คำสั่งจังหวัดให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาล
 จังหวัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบ
 ด้วยระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข

ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าอยู่แปรปฏิบัติงาน
 นอกเวลาราชการหลายหมื่นบาท นับจนถึงวันยื่นฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้อง เห็นว่าคดีขาดอายุ
 ความ ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีล่วงเลยอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่รับ

ทราบคำสั่งย้าย

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง อ้างว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้สถานะเดิมของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้บริหารมาอยู่ในฐานะ ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการลดสถานะของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคลฟ้องเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ การออกคำสั่งโดยไม่ชอบทำนองนี้เกิดขึ้นหลาย จังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นการฟ้องเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์ส่วนรวม ศาลควรรับไว้พิจารณา

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า “สถานะของบุคคล” หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครอง สิทธิในการเป็นบุคคลและการคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง เนื่อง กับการเป็นบุคคล เช่น การโต้แย้งเกี่ยวกับสัญชาติของ บุคคล

มิได้หมายความรวมไปถึงสถานะที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับ การเป็นบุคคล เช่น สถานะทางสังคม สถานะทางอาชีพ หรือสถานะทางหน้าที่การงาน

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สถานะทางหน้าที่การงานเท่านั้น มิใช่เรื่อง “สถานะของ บุคคล” ตามความหมายของกฎหมาย

และเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีโดยแท้ มิใช่เป็น ไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลจะรับ ไว้พิจารณา

คดีขาดอายุความ สั่งไม่รับฟ้องยื่นตามศาลปกครอง ชั้นต้น (คำสั่งที่ 57/2544)

พิสิษฐ์ พลรักษเขตต์

Id line: dad1320 FB: kadeepokkong และ FB: Pisit Polrucket